

10 พิธีรชื้ออย่าง 2 แสนต้น ส่อล้ม เกษตรกรยาห้ามใช้เงินเซสส์จ่าย

แล 10 ข้อพิธีรชื้อขายยาง “กยท.-
ซีโนเคม” 2 แสนต้น ส่อล้ม คณะยุทธ
ศาสตร์การลงท กยท.ปฎิวิเคราะห้สัญญา
ความร่วมมือชื้อขายยางแลกรถไฟจีน
แล้วส่อแววเก้ เผยเสียงสูงที่จะถูกเบี้ยว
และเรียกค่าเสียหายไม่ได้อภัย” ผู้นำ
เกษตรกร 7 องค์กรจี้รัฐจ่ายค่าจ้างป้อน
โครงการ หลังซีโนเคมชะลอชื้อไม่มี
กำหนด ตักกันห้ามใช้เงินเซสส์มาจ่าย
ด้าน ก.เกษตรฯชี้ททางราคาขายปี 59
ยังขาดพ่นพิชต่อเนื่อง

จากที่ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้เกาะ
ติดข่าวการชื้อขายยางพาราระหว่างการ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือ
ซีโนเคม จำนวน 2 แสนต้น ภายใต้ความ
ร่วมมือสร้างทางรถไฟไทย-จีน ปี 2558
ทีล่าสุดได้มีการชะลอรับชื้อและการรับ

อ่าน ต่อ หน้า > 12

ข่าวต่อ 10 พิธีร

มอบสินค้าออกไปโดยไม่มีกำหนดนั้น

ล่าสุดแหล่งข่าวจากการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐาน
เศรษฐกิจ” ว่าทางนายธีรวิ สุขสวัสดิ์ ผู้
ว่าการกยท. ได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของ กยท.
ทำการวิเคราะห์ชื้อตกลงในการชื้อ-ขาย
ผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง กยท. กับเครือ
ซีโนเคม จำนวน 2 แสนต้น พบ 10 ข้อ
พิธีรเสี่ยงต่อการผิดสัญญา และไม่สามารถ
ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ ได้แก่ 1.
ชื้อตกลงในการชื้อ-ขาย ไม่มีโครงการ
รองรับว่าเงินจะเอาไปทำอะไร ทำให้ไม่มี
ที่มาที่ไปของการดำเนินการชื้อ-ขาย

2.ราคาในการชื้อ-ขายมีการระบุ
ราคาไม่ตรงภาพ 3 หยวนต่อกิโลกรัมและ
ระบุให้ใช้ราคา FOB (ราคา ณ ท่าเรือ
ต้นทาง)ย้อนหลัง 2 เดือน แต่การคำนวณ
ราคา FOB ให้ใช้ราคาตลาดข่วงล่วงหน้า
ที่เซียงไฮ้ ประเทศจีน และหักค่าใช้จ่ายใน
ประเทศจีนที่ กยท.ต้องเป็นผู้ถูกหัก ซึ่ง
ทางคณะได้ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีนี้ว่าควร

มีการต่อรอง หรือหากราคาขายยัดถือ
ราคา FOB ก็ให้ใช้ราคา FOB เป็นชื้อ
ตกลง แต่หากยัดราคาตลาดข่วงล่วงหน้า
เซียงไฮ้ ประเทศจีน ก็ให้ใช้ราคา CIF
(ราคารวมค่าขนส่ง) เป็นชื้อตกลง จะต้อง
ไม่มีการตีความในเรื่องของความรับผิดชอบ
เรื่องประกันสินค้า ประกันคุณภาพ
ค่าขนส่ง และอื่นๆ ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการภายในประเทศยังไม่มีการระบุ
ตั้งหน้าหาก กยท.จะดำเนินการชื้อ-ขาย
ยางกับซีโนเคมต่อควรจะกำหนดราคาขาย
ไปเลยว่าจะ เป็น FOB หรือ CIF

3.การรับประกันคุณภาพสินค้า
ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่สินค้าขน
ถ่ายขึ้นเรือ ซึ่งมองว่ายาวนานเกินไป และ
ไม่ได้ระบุความเสียหายด้านคุณภาพหาก
มีอะไรเกิดขึ้นจากการดำเนินการของผู้
ชื้อในคลังเก็บของผู้ชื้อ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย
จะดำเนินการอย่างไรเมื่อเกิดขึ้น ไม่มี
มาตรการรองรับเลย 4.ชื้อตกลงการชื้อ-
ขาย ไม่มีการกล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน (จีทูจี) และมติ
คณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่เกี่ยวข้อง หรือมติ
ครม.ที่มีความเห็นอย่างไรในการดำเนินการ
ซึ่งการลงนาม มีเฉพาะ กยท.กับ
เครือซีโนเคมเท่านั้น จึงเป็นชื้อตกลง
ลักษณะธุรกิจตอธุรกิจ(บีทูบี)มากกว่า 5.ชื้อ
ตกลงการชื้อ-ขาย ใช้เลขที่ ชื้อตกลงของ
ซีโนเคม (2015) HT 282 ซึ่งเลขที่ดังกล่าว
ควรจะมีกรออกเลขที่ ที่เป็นของไทยด้วย
เพราะหาก กยท. ดำเนินการ เอกสารดัง
กล่าวจะมีที่มาที่ไป และเอกสารดังกล่าว
จะเป็นทางการออกทั้งผู้ขายก็คือ กยท.
และผู้ชื้อคือซีโนเคม จึงจะใช้ฟ้องดำเนิน
คดีภายหลังได้หากมีชื้อผิดพลาด

6.ชื้อตกลงการชื้อ-ขาย ดังกล่าว
ฝ่ายไทยเป็นผู้ทำชื้อตกลง คือ กยท. ผู้
แทนโดยนายเชาว์ ทรงอาวุธ (ขณะนั้น
ไม่มีตำแหน่งรองรับว่านายเชาว์ ทรงอาวุธ
ดำรงตำแหน่งใดใน กยท.) และไม่มี
ตัวแทนจากรัฐบาล หรือกระทรวงใดๆ จาก
รัฐบาล ฝ่ายจีนใช้บริษัท ซีโนเคมฯ โดย

อ้างเป็นบริษัทดำเนินการภายใต้กฎหมาย
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น ส่วน
ผู้แทนฝ่ายจีนคือนายหลิว เตอะซู ไม่มี
ตำแหน่งรองรับว่าดำรงตำแหน่งใดใน
ซีโนเคม

7. ส่วนการลงนามในชื้อตกลงการ
ชื้อ-ขาย ฝ่าย กยท. นายเชาว์ ทรงอาวุธ
ลงนามตามที่ระบุไว้ในตอนต้นของการ
ตกลงชื้อ-ขาย แต่ฝ่ายซีโนเคม ลงนาม
โดยนางจาง เจิงเก็น ไม่ตรงตามที่ระบุไว้
ในตอนต้นชื้อตกลงการชื้อ-ขาย หากเกิด
ชื้อผิดพลาด นายหลิว เตอะซู อาจจะไม่
ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เพราะในชื้อ
ตกลง กยท.มอบให้ผู้อื่นทำแทนไม่ได้ แต่
ฝ่ายซีโนเคมมอบได้

8.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผล
ผลิตยางในประเทศไทย กยท. เป็นผู้จ่ายแต่
เพียงฝ่ายเดียว (ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
กยท.+บริษัท C.I.C.C. ซึ่งเป็นบริษัทของ
ประเทศจีนที่ถูกจ้างมาให้ตรวจสอบ ทั้ง
ที่ไทยมีสถาบันวิจัยยางอยู่แล้ว และเมื่อ
มีการส่งมอบยางไปยังท่าเรือประเทศจีน
แล้วจะมีบริษัท C.I.Q ของจีนตรวจสอบ
อีกครั้ง ในกรณีที่ C.I.Q ปฏิเสธเรื่อง
คุณภาพยาง ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายกลับ
ใครเป็นผู้จ่ายในสัญญาไม่ได้ระบุ

9.ชื้อตกลงการชื้อ-ขาย ระบุชื้อ
บริษัท ผู้ประกอบการตามความต้องการ
ของซีโนเคม กล่าวคือ ซีโนเคมไม่ต้องการ
ชื้อขายยางจาก กยท. แต่ต้องการชื้อจาก
จาก 1.บริษัท ศรีตรังแอมโอรอินดัสทรี จำกัด
(มหาชน) (บมจ.) 2.บริษัท วงศ์บัณฑิต
จำกัด (บจก.) 3. บมจ.ไทยฮิววงพารา
4. บจก.ทองไทยรับเบอร์ 5.บจก. บี.ไรท์
รับเบอร์ และ บจก.เต็กบีห้าง (ยางไทย
บักชีใต้) เท่านั้น แต่การลงนามนายเชาว์
ทรงอาวุธ เป็นผู้ลงนาม หาก กยท. ขาย
เองก็ขายไม่ได้ เพราะในชื้อตกลงระบุชื้อ
จากบริษัท 90% และเกษตรกร 10%
ส่วนค่าใช้จ่ายในประเทศและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในชื้อ 2 กยท.ในฐานะผู้ขายต้อง
จ่าย ดังนั้นซีโนเคมต้องการชื้อของ
บริษัทที่ระบุ ก็ควรให้บริษัทนั้นๆ ลงนาม
ในชื้อตกลงเอง เพราะจะออกค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เอง ไม่ใช่ซีโนเคมชื้อจากบริษัท
แต่ กยท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

และ 10.ทั้งนี้หากชื้อตกลงการชื้อ-

ขายภายใต้ความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยน
ข้าว ยาง รถไฟ ระหว่างรัฐบาลไทย - จีน
ต้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ตรวจ
ร่างก่อนลงนาม (แต่สัญญาดังกล่าวไม่มี)
ดังนั้นหากซิโนเคมชะลอรับซื้อยาง หรือ
เลิกสัญญา ทางกยท.ก็ไม่สามารถที่จะฟ้อง
ร้องได้หรือจะริบเงินค้ำประกัน เช่นเดียวกับ
กับ บจก.ไชน่าไห่หนาน กรู๊ปได้

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์
นายกสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
กล่าวถึงการซื้อ-ขายยางระหว่าง กยท.
กับซิโนเคม จำนวน 2 แสนตัน ว่าทาง
กยท.จะต้องขอเงินจากรัฐบาลมาจ่ายค่า
ยางแก่เกษตรกรเอง ยายนำเงินจากค่า
ธรรมเนียมการส่งออก(เงินเซสส์) มาใช้
เด็ดขาด เพราะเงินดังกล่าวนี้ควรจะนำ
ไปเป็นเงินกู้ให้เกษตรกร สำหรับตั้งโรงงาน
แปรรูปวัตถุดิบหรือจัดสรรสวัสดิการให้
เกษตรกรชาวสวนยาง หากนำมาใช้
ชาวสวนยางรุกฮือทั่วประเทศแน่นอน

รื่องกยท.ตั้งทีม ตรวจราคา ป้องกันบิดเบือน

โพสท์ทูเดย์ - เครือข่ายข่าวสวนยาง เรียก
รื่อง กยท.ตั้งสำนักงานตรวจสอบราคา
ยาง ป้องกันบิดเบือนกลไกตลาด

นายเงินสวัสดิ์ ลิมทวีสกุล ประธาน
กลุ่มสภาปฏิรูปวงการยางไทย เรียกรื่อง
ให้รัฐบาลจัดตั้งสำนักงานตรวจสอบราคา
ยางที่มีการส่งออกในแต่ละวัน เพื่อป้องกัน
มิให้กลุ่มผู้รับซื้อยางรายใหญ่บิดเบือนกลไก
ตลาด

นายเงินสวัสดิ์ เปิดเผยว่า ราคา
น้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงเมื่อวันศุกร์ที่
10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคายางพารา
ลดลงตาม โดยล่าสุดวันที่ 12 มิ.ย.ราคา
ลดลงมาเหลืออีกโลกรั่มละ 43-44 บาท
จากที่เคยขึ้นสูงสุดอีกโลกรั่มละ 62 บาท
โดยราคาน้ำมันจะถูกเทียบกับราคา
ยาง ราคาน้ำมันลดลงราคายางก็ลดลง
แต่เมื่อราคาน้ำมันขึ้นราคายางไม่ขยับขึ้น
ตาม และไม่นำมาเทียบเคียง แต่กลับอ้าง

เหตุผลอื่น เช่น ตลาดราคายางประเทศ
ญี่ปุ่น ตลาดประเทศจีน และยางประเทศ
สิงคโปร์ ตลาดประเทศไต้หวันราคาต่ำ
จะเอาตลาดนั้นมาอ้างอิง แล้วทำราคา
ตามนั้น

“การอ้างอิงในการขึ้นลงราคา
ยาง จะอ้างราคาน้ำมัน แต่เมื่อราคาน้ำมันขึ้น
ราคายางไม่ขยับขึ้นตาม ก็จะไปอ้างอิง
ตลาดประเทศจีน ญี่ปุ่น และประเทศ
สิงคโปร์ ตลาดประเทศไต้หวันราคาต่ำ
จะเอาตลาดนั้นมาอ้างอิง แล้วทำราคา
ตามนั้น” นายเงินสวัสดิ์ กล่าว

นายเงินสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า ได้ผลักดัน
ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัด
ตั้งสำนักงานตรวจสอบราคายาง โดยบันทึก
ราคาส่งออกวันต่อวัน และให้กลุ่มค้ายาง
บ่งชี้ฐานที่มาของราคาขึ้นลง หากกลไก
ตลาดถูกบิดเบือน จะต้องตรวจสอบ
สอบสวน และหากพบเป็นจริงก็จะต้อง
พิจารณาใบอนุญาตการค้า ขณะเดียวกัน
หากตลาดโลกและตลาดล่วงหน้ากดดัน
ราคายางด้วยเงื่อนไขต่างๆ ก็ให้ตลาด
กลางของ กยท.ทั้ง 4 ภาค ซึ่งมีเงินทุนรับ
ซื้อประมาณ 6,000 ล้านบาท เป็นแหล่ง
รับซื้อยางจากเกษตรกร



ชาวสวนร้องตั้งหน่วยปฏิบัติการยาง

พัทลุง • นายเงินสวัสดิ์ดี ลิ่มทวีสกุล เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดพัทลุงและประธานกลุ่มสหภาพปฏิรูปวงการยางไทย กล่าว ว่า ในฐานะเกษตรกรชาวสวนยาง ตนส่งสารชาวสวนยางทั่วประเทศที่ได้รับชะตากรรมถูกกดดันราคาตลอด สหภาพปฏิรูปวงการยางไทยจึงได้ทำการผลักดันถึงการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แล้วโดยผ่านสมาชิกสหภาพปฏิรูปวงการยางไทย และต่อไปรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะจัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติการยางเป็นสำนักงานขึ้น เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบราคายางแต่ละวัน โดยทำการบันทึกกลุ่มผู้ค้ายางวันต่อวันที่ส่งออกกระหว่างประเทศ กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการซื้อขาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และการชานราคา กับการเปิดราคา หากกลไกการตลาดกำลังถูกบิดเบือน จะต้องเข้าไปตรวจสอบ สอบสวน และหากพบเป็นจริงให้มีการพิจารณาใบอนุญาตการค้า ในขณะที่เดียวกัน กยท.ตั้งตลาดชั้น 4 ภาค สร้างโกดังเก็บยาง น้ำยาง และเงินสดหมุนเวียนรับซื้อขาย โดยเงินทุนรับซื้อประมาณ 6,000 ล้านบาท โดย กยท.มีเงินเศษของชาวสวนยางอยู่แล้ว หากว่าถูกตลาดล่วงหน้า ตลาดโลกกดดันราคาด้วยเงื่อนไขต่างๆ ชาวสวนยางจะมีตัวเลือกคือขายตลาด กยท.กับตลาดเอกชนที่ได้ราคาดี และเป็นทางออกของชาวสวนยาง ซึ่งปัจจุบันชาวสวนยางไม่มีทางออกอย่างยาวนาน รอแต่การช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งเป็นหนทางแก้ที่ไม่ถาวรและไม่ตอบโจทย์.

อบจ.ตรังจัดอบรมเกษตรกร รู้เทคนิคการลับมีดกรีดยาง

ที่โรงเรียนบ้านขวนโป๊ะ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งนอกจากความรู้และเทคนิคต่าง ๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ลับมีดกรีดยาง และหินลับมีดคนละ 1 ชุด เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง

ทั้งนี้ อบจ.ตรัง ได้จัดทำโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน สำหรับรุ่นแรกของปีนี้มีเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 100 คน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มี นายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยาง” โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยาง เพื่อปลูกแทนรอบใหม่และที่สำคัญ คือ ทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการ คือ กรีดยางอย่างไรให้น้ำยางมากที่สุด, กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด, กรีดยางอย่างไรให้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด.

ราคาขาย
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กรกฎาคม		สิงหาคม	
	2559		2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	54.20	53.95	54.40	54.15
ชั้น 2	53.60	53.35	53.80	53.55
ชั้น 3	53.05	52.80	53.25	53.00
ชั้น 4	52.75	52.50	52.95	52.70
ชั้น 5	52.30	52.05	52.50	52.25
ยางแท่ง				
STR5L	58.00	57.75	58.20	57.95
STR20	44.20	43.95	44.40	44.15
น้ำยางข้น				
60%	38.05	37.80	38.25	38.00
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

นครศรีฯจับคู่การค้าจีน เล็งส่งออกยาง-ปาล์ม

นครศรีธรรมราช แม้มิใช่เมืองชายแดน ประตูการค้า แต่ด้วยความที่เป็นแหล่งผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญ จึงทำให้เป็นที่หมายตาของนักลงทุนต่างชาติ

ล่าสุด เว่ยเซี่ยวฮุย รองนายกเทศมนตรีเมือง กุ้ยก่าง เขตปกครองตนเองกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน เดินทางเยือน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาและเจรจาสู่ทางการค้า การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน



พิธีศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนของคณะผู้บริหารเมืองกุ้ยก่าง เป็นประโยชน์ต่อ จ.นครศรีธรรมราช เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคณะดังกล่าวได้มาศึกษาภูมิประเทศ พร้อมทั้งศึกษาและเจรจาเบื้องต้นเกี่ยวกับสู่ทางการค้าการลงทุน ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว ระหว่างไทย-จีน นอกจากนี้ คณะรองนายกเทศมนตรีเมืองกุ้ยก่าง ได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และสถานที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่สำคัญในจังหวัดด้วย



“ได้เสนอให้นักธุรกิจจีนได้นำเข้ายางพาราจาก นครศรีธรรมราช หรือมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ โรงงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เนื่องจากอุตสาหกรรมที่นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร เป็นการแปรรูปขั้นต้นเท่านั้น และจะได้รับสิทธิพิเศษจากบีโอไอด้วย นอกจากนี้ นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตยางที่สำคัญ”

ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า เพื่อให้การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกุ้ยก่างกับ จ.นครศรีธรรมราช ได้ผลในทางปฏิบัติ ในช่วงกลางเดือน ส.ค.นี้ จ.นครศรีธรรมราช จะนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนไปเยือนพร้อมจัดแสดงสินค้าที่เมืองกุ้ยก่าง รวมทั้งมีการเจรจาพูดคุยในเรื่องรายละเอียดต่างๆ ถึงความเป็นไปได้ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด้วย

ด้าน เว่ยเซี่ยวฮุย กล่าวว่า เมืองกุ้ยก่างมีประชากรกว่า 5.43 ล้านคน มีโรงงานผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โรงงานเฟอร์นิเจอร์ การทำประมงน้ำจืด และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และทางธรรมชาติที่สวยงาม สำหรับข้อเสนอของ จ.นครศรีธรรมราช ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมนั้นมีความเป็นไปได้ เนื่องจากเมืองกุ้ยก่างมีโรงงานผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า มีกำลังผลิตปีละ 1 ล้านคัน หากมีการนำยางพาราจากนครศรีธรรมราชไปผลิตยางรถยนต์ถือว่าเป็นไปได้ เช่นเดียวกับการนำไม้ยางพาราไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมณฑลกวางสีมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ มีกำลังผลิต 1 ใน 3 ของประเทศ ส่วนน้ำมันปาล์มนั้นเป็นไปได้ที่จะนำน้ำมันปาล์มดิบจากนครศรีธรรมราช เนื่องจากจีนมีประชากรประมาณ 1,400 ล้านคน มีความต้องการบริโภคน้ำมันพืชเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะนำข้อมูลต่างๆ ไปพูดคุยหารือในรายละเอียดร่วมกับผู้ประกอบการและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป



สงขลาโค่นยางปลูกดอกขจร



สงขลา ● นายชัยโรจน์ และนางเดือนใจ ปิติวีระกุล สองสามีภรรยาวัย 50 กว่าปี ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ได้ทำการโค่นต้นยางทิ้งทั้งหมด หลังราคายางตกต่ำไม่คุ้มต้นทุนและหันมาปลูกดอกขจรแทน นายชัยโรจน์กล่าวว่า ในช่วงแรกเพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็ตำหนิว่าบ้า ที่โค่นต้นยางทิ้งหมด หลังจากที่ได้ทำการปลูกดอกขจรมาเป็นเวลา 2 ปี สร้างรายได้จากการขายดอกขจรทำเงินได้ดีกว่าราคายางที่นับวันตกต่ำลงเรื่อยๆ และดอกขจรสามารถเก็บขายทำเงินได้ดีตลอดทั้งปี ดีกว่าการทำสวนยาง ซึ่งดอกขจร ณ วันนี้ ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท วันหนึ่งจะเก็บขายได้วันละ 10 กก.กว่า มีรายได้วันละ 1,500-2,000 บาท โดยเก็บทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น ส่งให้กับร้านอาหาร และแม่ค้าที่เข้ามารับซื้อถึงบ้าน จนเก็บส่งขายไม่ทัน เนื่องจากมีลูกค้าสั่งเข้ามามากแบบรับไม่ทัน และได้เริ่มขยายแปลงปลูกดอกขจรออกไปอีก 2 ไร่ ประมาณ 1,500 ต้น ในส่วนของการดูแล ดอกขจรดูแลง่าย เป็นพืชเริ่มต้นที่จะสามารถทำการเกษตรได้ ลงทุนไม่เยอะ หลังจากการปลูกแล้ว 3 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้เลย ขณะนี้ตลาดไม่มีปัญหา มีเท่าไรรับซื้อหมด

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมนักวิจัยไทยมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์



แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย



วันที่ข่าว : 10 มิถุนายน 2559

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมนักวิจัยไทย มุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ พร้อมเตรียมผลักดันปฏิรูประบบวิจัยไทยใหม่ทั้งหมด มุ่งหวังต่อยอดแบรนด์ไทย เพิ่มขีดความสามารถให้แข่งขันได้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า คนไทยมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งในอนาคต พร้อมทั้งชื่นชมผลงานของนักวิจัยไทยที่ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ เช่น ผลงานวิจัยเครื่องช่วยฟังในหู สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ผลงานวิจัยแผ่นใยไม้อัด จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา เพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขี้เลื่อย นอกจากนี้ ยังมีบรรจุกัญชีสำหรับการส่งออกลำไยสด โดยไม่ผ่านการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งสามารถเก็บได้นานกว่า 4 เดือน รวมไปถึงเครื่องรีไซเคิลขยะขวดแก้ว ที่ใช้แทนทราย ในการทำอิฐสร้างบ้าน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยดังกล่าว เพื่อผลิตในประเทศ และนำไปสู่สินค้าแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้สามารถนำผลงานวิจัยไปสู่การผลิตสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่าให้กับประเทศ ทั้งในเชิงพาณิชย์และใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมการปฏิรูประบบวิจัยไทยใหม่ทั้งหมด โดยมีการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี (2560 – 2579) รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้มีหน้าที่ในการกำกับนโยบายทางด้านนี้ของประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นเอกภาพในทุก ๆ มิติ

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

Rewriter : ศศิธร ภู่อินาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภู่อินาพันธ์ / สวท.

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

เกษตรจังหวัดตรังจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

 วันที่ข่าว : 9 มิถุนายน 2559

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง นายสัตวแพทย์ อยุธยา หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ (จังหวัดตรังมี 10 ศูนย์) ต้องดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ได้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมออกให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ

สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) ในวันนี้ ดำเนินการในพื้นที่ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และประสบปัญหาราคาคาผลผลิตตกต่ำ ต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี การจัดสถานีเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งประกอบด้วย 5 สถานี คือ สถานีการดูแลรักษายางพาราเปิดกรีดใหม่ สถานีการจัดการดินและปุ๋ยยางพารา สถานีการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา สถานีการป้องกันกำจัดโรคยางพารา และสถานีการทำปศุสัตว์ ประมงในสวนยางพารา และมีกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตร ในรูปแบบคลินิกเกษตรเป็นกิจกรรมเสริม ซึ่งประกอบด้วย คลินิกดิน จัดนิทรรศการ และจำหน่ายปัจจัยการผลิต และผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พิธเมธาวงศ์

Rewriter : ชลิตา กลิ่นชัย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>